

Kịch bản về Cách thực hiện xét nghiệm bằng nước miếng tại nhà

[nhạc vui]

[Trường thuật] Cách thực hiện xét nghiệm bằng nước miếng tại nhà

Tiểu bang Minnesota và Vault Medical Services cùng hợp tác cung cấp dịch vụ xét nghiệm nước miếng tại nhà cho tất cả mọi người, và miễn phí cho quý vị.

Khi bộ dụng cụ xét nghiệm đến nơi, quý vị sẽ nhận được email cho biết xét nghiệm của quý vị đã tới nơi và cung cấp đường liên kết tới trang mạng của Vault. Thực hiện xét nghiệm COVID-19 của quý vị càng sớm càng tốt. Nếu quý vị mắc COVID-19, càng biết sớm thì quý vị càng có thể áp dụng các bước để tránh làm lây bệnh sang những người khác.

Để thực hiện xét nghiệm nước miếng tại nhà, quý vị sẽ cần có kết nối internet ổn định và máy điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay có camera có thể sử dụng được.

Đừng ăn, uống, hút thuốc hay nhai bất kỳ thứ gì 30 phút trước khi thực hiện xét nghiệm.

Khi quý vị đã sẵn sàng làm xét nghiệm, hãy đăng nhập và trang mạng của Vault trong khung thời gian xét nghiệm của họ (Chủ nhật - thứ Năm 7 giờ sáng tới 7 giờ tối, thứ Sáu - thứ Bảy 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều). Quý vị không cần phải lấy hẹn trước.

Quý vị sẽ vào một phòng chờ trực tuyến. Nếu nhiều người thực hiện xét nghiệm tại nhà vào ngày hôm đó, quý vị sẽ cần phải chờ khá lâu. Đừng thực hiện xét nghiệm ngay.

Quý vị sẽ được kết nối qua video tới một nhân viên giám sát xét nghiệm của Vault. Nhân viên này sẽ hướng dẫn quý vị cách thức thực hiện xét nghiệm. Quý vị sẽ nhỏ nước miếng vào trong chiếc phễu nối với một chiếc ống. Sẽ cần 10-12 phút để tạo ra đủ lượng nước miếng yêu cầu.

Nhân viên giám sát xét nghiệm sẽ hướng dẫn quý vị cách đóng gói xét nghiệm để gửi lại cho phòng xét nghiệm.

Sau khi quý vị làm xong xét nghiệm và niêm phong kín mẫu xét nghiệm, hãy mang bưu kiện UPS trả lệ phí trước này tới thùng thư UPS hoặc tiệm UPS càng sớm càng tốt để gửi mẫu xét nghiệm tới phòng thí nghiệm. Trên trang mạng của UPS có công cụ tìm kiếm địa điểm. Quý vị có thể sử dụng công cụ này để tìm thùng thư UPS hoặc tiệm nơi gần nhất.

Quý vị sẽ nhận được kết quả qua email trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi phòng xét nghiệm nhận được mẫu của quý vị.

Nếu quý vị có thắc mắc, cần thông dịch viên hoặc cần phương tiện trợ giúp đặc biệt, gọi số 800-800-5698 hoặc gửi email accessibility@vaulthealth.com để yêu cầu trợ giúp hoặc nếu cần thông dịch viên. Cảm ơn quý vị đã làm xét nghiệm và giúp bảo vệ an toàn cho các cộng đồng của chúng ta.

Để tìm hiểu thêm về xét nghiệm COVID-19, vào trang mạng mn.gov/covid19

[nhạc vui]

KỊCH BẢN VỀ CÁCH THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM BẰNG NƯỚC MIẾNG TẠI NHÀ

Minnesota Department of Health
Communications Office
PO Box 64975
St. Paul, MN 55164-0975
651-201-4989
health.communications@state.mn.us
www.health.state.mn.us

2/2/21 (Vietnamese)

Để có được thông tin này bằng định dạng khác, gọi số: 651-201-4989